



# ข้อมูลธุรกิจ



ฉบับที่ 5,523 ปีที่ 17

วันที่ 14 มกราคม 2568

ราคา 10 บาท

[www.dataneews9.com](http://www.dataneews9.com)

## ทางสถิติหลอกหลวงออนไลน์ 3 ปี 7.7 แสนคดี พื้มีจฯ ลกเจ็ดคนไทย 7 หมื่นล้าน

พลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการ  
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ  
(สกมช.) เปิดเผยในงาน NCSA Press Relations  
2025 หัวข้อ “สกมช. เดินหน้า 2568 : ร่วมพลัง  
สื่อไทย เสริมแกร่ง Team Thailand ไซเบอร์”  
ถึงสถานการณ์การหลอกหลวงทางออนไลน์ใน  
ประเทศไทยในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาคือ 2565  
ถึง 2567 ที่ยังคงน่าเป็นห่วง โดยรูปแบบ  
การหลอกหลวงยังไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2565  
แต่มูลค่าความเสียหายกลับพุ่งสูงขึ้นอย่าง  
ต่อเนื่อง โดยรวมแล้วคนไทย **อ่านต่อหน้า 2**



ภาพจาก : [www.scb.co.th](http://www.scb.co.th)



ภาพจาก : [thansettakij.com](http://thansettakij.com)



ภาพจาก : [springnews.co.th](http://springnews.co.th)

**“กฎหมายสตาร์ทอัพ” ฉบับแรกไทย น. 2 ลุ่มเจ็ดสะพัด Easy E-Receipt 2.0 น. 2**

**รับลงประกาศโฆษณา ทางหนังสือพิมพ์  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2853 3797-8**

## ทางสถิติหลอกลวงออนไลน์ 3 ปี 7.7 แสนคดี พืชฯแจกเงินคนไทย 7 หมื่นล้าน

พลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) เปิดเผยในงาน NCSA Press Relations 2025 หัวข้อ “สกมช. เดินหน้า 2568 : ร่วมพลังสื่อไทย เสริมแกร่ง Team Thailand ไซเบอร์” ถึงสถานการณ์การหลอกลวงทางออนไลน์ในประเทศไทยในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาคือ 2565 ถึง 2567 ที่ยังคงน่าเป็นห่วง โดยรูปแบบการหลอกลวงยังไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2565 แต่มูลค่าความเสียหายกลับพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยรวมแล้วคนไทยสูญเสียเงินจากการถูกหลอกลวงทางออนไลน์สูงถึงกว่า 70,000 ล้านบาท เลขาธิการสกมช. ระบุว่า จากการรวบรวมข้อมูลพบว่า การหลอกลวงที่พบมากที่สุดเป็นอันดับ 1 คือการหลอกลวงขายสินค้าราคาถูกเกินจริง รองลงมาคือการหลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การรับชมคลิปวิดีโอ หรือการแพ็คเกจที่อ้างว่าจะรับซื้อคืนในราคาสูง โดยมีอาชีพจะเรียกเก็บค่าสมัครสมาชิกประมาณ 500 บาท จากนั้นจะอ้างเรื่องค่าธรรมเนียมและค่าดำเนินการต่างๆ เพิ่มเติมก่อนที่จะเจตเงินหนีไป

“ปัญหาส่วนหนึ่งมาจากสภาพเศรษฐกิจที่ทำให้คนต้องการหารายได้เสริม เมื่อมีคนมาชักชวนให้ทำงานออนไลน์ที่ได้เงินง่ายๆ จึงหลงเชื่อและยอมโอนเงินให้” พล.อ.ต.อมร กล่าว

นอกจากนี้ ยังพบการหลอกลวงรูปแบบใหม่ที่น่าเป็นห่วง คือการชักชวนไปทำงานต่างประเทศ โดยมีอาชีพจะอ้างว่าได้จ่ายค่าดำเนินการ 300,000 บาทไปแล้ว และให้เหยื่อผ่อนชำระเพียงหมื่นบาท พร้อมแสดงหลักฐานการโอนเงินปลอมเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่มีการจ้างงานจริง

ด้านช่องทางการแจ้งความ พบว่าประชาชนเลือกแจ้งผ่านเว็บไซต์ ThaiPoliceOnline.go.th มากที่สุด 359,191 เรื่อง รองลงมาคือผ่านสายด่วน AOC 1441 จำนวน 258,693 เรื่อง และการแจ้งความด้วยตนเอง (Walk in) 161,234 เรื่อง โดยเฉลี่ยมีการแจ้งความ 746 เรื่องต่อวัน

“แม้เราจะเตือนและให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง แต่รูปแบบการหลอกลวงก็จะปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคม เราจึงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและร่วมมือกันทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา” พล.อ.ต.อมร กล่าวทิ้งท้าย

( ที่มา : [www.thansettakij.com](http://www.thansettakij.com) )

## “กฎหมายสตาร์ทอัพ” ฉบับแรกไทย

ดร.กฤษณภา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ NIA แม่ทัพใหญ่ของสตาร์ทอัพ กล่าวว่า ปี 2568 วงการสตาร์ทอัพไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญ เมื่อ “พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพ” ฉบับแรกของประเทศไทยได้รับการบังคับใช้ เพื่อเป็นเสาหลักในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพ รวมถึงระบบนิเวศธุรกิจสตาร์ทอัพให้สอดคล้องกับนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไทย

พ.ร.บ.ฉบับนี้ จะเป็นเสมือนคัมภีร์ของสตาร์ทอัพที่จะช่วยกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์และแผนในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพ รวมถึงระบบนิเวศของธุรกิจสตาร์ทอัพให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย

ขณะนี้ อยู่ระหว่างการร่างพรบ. เพื่อเสนอเข้าครม. ให้เห็นชอบ เพื่อส่งต่อเข้าสภา คาดว่ากลางปี 2568 พ.ร.บ. ส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพ น่าจะเรียบร้อย เรียกได้ว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นคัมภีร์ของสตาร์ทอัพก็ว่าได้ ซึ่งขณะนี้เหล่าสตาร์ทอัพของไทยก็เฝ้าตั้งตารอกฎหมายฉบับนี้อยู่สำหรับเนื้อหาของร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพ ได้มีการกำหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพ โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะเข้ามามีบทบาทในการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์และแผนในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพ รวมถึงระบบนิเวศของธุรกิจสตาร์ทอัพ ให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย

โดยกำหนดให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ NIA ทำหน้าที่เป็นหน่วยธุรการ ของคณะกรรมการส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพ และมีการกำหนดบทบาทให้ NIA เป็นศูนย์กลาง (one stop service) ที่จะคอยให้บริการแก่ธุรกิจสตาร์ทอัพในการติดต่อประสานงานและรับผิดชอบการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสตาร์ทอัพรวมถึงเป็นหน่วยงานหลักในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจสตาร์ทอัพกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสตาร์ทอัพ

ในปีหน้า 2568 สำหรับสตาร์ทอัพที่กำลังอยู่ในช่วงขยายตลาดและมองหานักลงทุน สามารถเข้าร่วมโครงการของ Global Startup Hub ได้ เรามีโครงการและกิจกรรมที่เตรียมไว้สำหรับทุกรายสาขาอุตสาหกรรม เทคโนโลยี ทั้งกิจกรรมในประเทศและต่างประเทศ ติดตามได้ที่เพจ NIA และ Startup Thailand ( ที่มา : [www.dailynews.co.th](http://www.dailynews.co.th) )

## ลุ้นเงินสพัด Easy E-Receipt 2.0

ถูกจับตามองเป็นพิเศษ สำหรับมาตรการ “Easy E-Receipt 2.0” ที่จะเริ่มระหว่างวันที่ 16 มกราคม-28 กุมภาพันธ์ 2568 ที่จะช่วยกระตุ้นการบริโภคในประเทศ และทำให้เกิดพายุหมุนทางเศรษฐกิจได้จริงหรือไม่ ด้วยเป้าประสงค์ของรัฐบาล ที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ ดึงดูดให้ผู้บริโภคจับจ่าย เพราะสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ ส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนเม็ดเงินที่เกิดขึ้นจริงในระบบเศรษฐกิจ

โดยกำหนดให้ผู้มีเงินได้ ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือ คณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล สามารถหักลดหย่อนค่าซื้อสินค้า หรือ ค่าบริการ จากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือผู้ประกอบการทั่วไป โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนดคือ ให้หักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการในประเทศ ได้สูงสุด 5 หมื่นบาท

แบ่งเป็น การหักลดหย่อนตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 3 หมื่นบาท สำหรับค่าซื้อสินค้า หรือค่าบริการที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยต้องมีใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax invoice) แบบเต็มรูปแบบหลักฐาน หรือ ผู้ขายสินค้า หรือ ผู้ให้บริการที่ไม่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยต้องมีใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) เป็นหลักฐาน

นอกจากนี้ ยังหักลดหย่อนได้เพิ่มอีกตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 2 หมื่นบาท สำหรับค่าซื้อสินค้า หรือ ค่าบริการ สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน, วิสาหกิจชุมชน ที่ได้จดทะเบียนต่อกรมส่งเสริมการเกษตร และค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการที่จ่ายให้แก่วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้จดทะเบียนต่อสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม แต่ต้องมี e-Tax Invoice แบบเต็มรูปแบบ หรือ e-Receipt เป็นหลักฐาน แทนที่คินซื่อจะได้ของขวัญขึ้นโปรด ใจฟู พร้อมส่วนลดหย่อนภาษี ส่วนห้างร้านจะได้ยอดขาย รัฐบาลจะได้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ต่างก็ “ชวด” กันถ้วนหน้า เพราะเม็ดเงินในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ไม่ได้สะพัดตั้งใจหวัง ( ที่มา : [www.dailynews.co.th](http://www.dailynews.co.th) )

**บริษัท ฮิดะ อยูธธา (ประเทศไทย) จำกัด**  
**HIDA AYUDTHAYA (THAILAND) CO., LTD.**  
 ฐานอุตสาหกรรม โซน 1/41 หมู่ที่ 5 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 โทรศัพท์ : (035) 330-421-2 โทรสาร : (035) 330-424  
 Rajasa Industrial Park 1/41 Moo 5, T. Kham Ham, A. Uthai, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210 Tel: (035) 330-421-2 Fax : (035) 330-424

วันที่ 13 มกราคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วย คณะกรรมการของ บริษัทฮิดะ อยูธธา (ประเทศไทย) จำกัด มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2568 ในวันที่ 24 มกราคม 2568 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทเลขที่ 1/41 หมู่ที่ 5 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 รับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุดเดือน 30 กันยายน 2567
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 4 พิจารณาจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านเพื่อเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย



ขอแสดงความนับถือ  
  
 (นายชัชวาลย์ อินทรีย์)  
 กรรมการบริษัท

**บริษัท ลักซ์ อดี แกลเลอรี จำกัด**

เลขที่ 199/78 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

วันที่ 14 มกราคม 2568

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ลักซ์ อดี แกลเลอรี จำกัด

ด้วยกรรมการบริหารของบริษัท ลักซ์ อดี แกลเลอรี จำกัด ("บริษัทฯ") มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2568 เวลา 11.00 – 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท เอเวนดู แอนด์ โค จำกัด เลขที่ 2922/280 อาคารชาวยุโรปสโตร์ ทาวเวอร์ 2 ชั้น 24 ห้องเลขที่ 24D ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
- วาระที่ 2 รับทราบการลาออกของกรรมการ
- วาระที่ 3 พิจารณาถอดถอน และแต่งตั้งกรรมการใหม่
- วาระที่ 4 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัท
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ  
 (นายคุณา วิชฐานกรณ)  
 กรรมการ  
 บริษัท ลักซ์ อดี แกลเลอรี จำกัด

**Wynn Real Estate Company Limited**

Registration# 0105550117672  
 Head Office: 88/8 Soi Sukhumvit 1 (Ruen Rudi),  
 Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110 Thailand

วันที่ 13 มกราคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568  
 ถึง ผู้ถือหุ้นทุกท่านของบริษัท วินน์ เรียลเอสเตท จำกัด ("บริษัทฯ")  
 เอกสารแนบ 1. ใบมอบอำนาจร่วมประชุม

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีความประสงค์เรียกให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 22 มกราคม 2568 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ เลขที่ 47 อาคารศรีโสภา เทลล์ ชั้นที่ 4 ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยจะมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 ถอดถอนนายพิศวีดิ์ ชิง ออกจากการเป็นกรรมการบริษัทเนื่องจากนายพิศวีดิ์ ชิง เสียชีวิต
- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการคนใหม่
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ
- วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ กรุณามอบใบมอบอำนาจให้บุคคลที่ท่านไว้วางใจหรือให้บุคคลที่ท่านไว้วางใจไปประชุมแทน

ขอแสดงความนับถือ  
  
 นายป้อม รามจินดา  
 กรรมการ  
  
 นางสุพรา สัจฉ  
 กรรมการ



หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ นางสาวกัทธราณี ชำนาญกิจ (ปุม)  
 โทรศัพท์ +66 (0)2 258 4275 Email: pum@gps-legal.com

**บริษัท ทอรีนส เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด**

18/3 ซอยอุดมสุข 31 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 14 มกราคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยบริษัท ทอรีนส เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 22 มกราคม 2568 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 18/3 ซอยอุดมสุข 31 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณาเรื่องการอนุมัติกรรมการลาออก
2. พิจารณาเรื่องการอนุมัติกรรมการเข้าใหม่
3. พิจารณาเรื่องการแก้ไขกรรมการของบริษัทฯ
4. พิจารณาเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัท
5. พิจารณาเรื่องการโอนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น
6. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ แดร์เรน มาร์ค เวย์ -กรรมการ  
 (นายแดร์เรน มาร์ค เวย์ -Mr. Darren Mark Way)

บริษัท จีรังรีชด์ จำกัด

วันที่ 14 มกราคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 25 มกราคม 2568 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 9 ซอยเจริญสนิทวงศ์ 49/1 ถนนเจริญสนิทวงศ์ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้:-

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
2. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 25 กันยายน 2567
3. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่辞ออกตามวาระ
4. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2568
5. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากจะมอบให้ผู้ถือไปประชุมแทน โปรดส่งหนังสือมอบอำนาจไปยังกรรมการบริษัทก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ นางสาวจันทร์ กาลา กรรมการ  
(นางสาวจันทร์ กาลา)

## ประกาศเลิกบริษัท

บริษัท รักษาความปลอดภัย โคออร์ดิเนท กรุ๊ป การ์ด จำกัด

ขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท รักษาความปลอดภัย โคออร์ดิเนท กรุ๊ป การ์ด จำกัด ได้มีมติให้เลิกบริษัทฯ นี้ ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2568 เป็นต้นไป

จึงประกาศให้บรรดาลูกหนี้ และเจ้าหนี้ทั้งหลายของบริษัทฯ นี้ ได้โปรดติดต่อชำระหนี้ หรือยื่นคำทวงหนี้ต่อข้าพเจ้า ณ สำนักงานของผู้ชำระบัญชี เลขที่ 373/635 ถนนมหิดล ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม 2568

นางสาว วรรณวรพัทธ์ ผดุงศักดิ์วงศ์

ผู้ชำระบัญชี

บริษัท โฮมไฟว์ สตาร์ จำกัด

14 มกราคม พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โฮมไฟว์ สตาร์ จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2568 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 72/12 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนัช ดอกจันทร์ภิรมย์)  
กรรมการบริษัท

บริษัท เค.เอส.วี.เทคโนโลยี จำกัด

วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เค.เอส.วี.เทคโนโลยี จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2568 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 95/118 หมู่บ้านภูมิชนก ซอยเพชรเกษม 67 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาเรื่องกรรมการและอำนาจกรรมการ

วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิทธิ์ ทรสวรรค์วงศ์)  
กรรมการบริษัท

## บริษัท พีไอเอ็น เทคโนโลยี จำกัด

วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท พีไอเอ็น เทคโนโลยี จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2568 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 422/170 หมู่บ้านสาภิเทพิยเวนด์ บีญญาอินทรา ถนนบีญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
- วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

( นางกัญทิมา ภิญญกุล )  
กรรมการบริษัท

## บริษัท คิงลาซารี จำกัด

วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท คิงลาซารี จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ.2568 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 603/1 ถนน นวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาเรื่อง กรรมการ และ อำนาจกรรมการ
- วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายสามารต มิ่งคลประดิษฐ์)  
กรรมการบริษัท

## บริษัท จตุรัส คอนสตรัคชั่น จำกัด

14 เดือน มกราคม พ.ศ.2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท จตุรัส คอนสตรัคชั่น จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ.2568 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่19/1 ซอยห้วยบอน 19 แยก 2 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 2 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. (ทุน)
- วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชียร พรหมมา , นายบุญจิต ว่องไว)  
กรรมการบริษัท

## บริษัท คอมคิวบี จำกัด

วันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ.2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท คอมคิวบี จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2568 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 17 ซอยลาดพร้าว 56 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาเรื่อง กรรมการ และ อำนาจกรรมการ
- วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

( นายวิรัตน์ ขุนทน )  
กรรมการบริษัท



ก้าวสู่ปีที่  
**16**

## รับลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์

ขั้นตอน  
ลงประกาศ



สแกน QR-CODE  
หรือโทรสอบถาม  
เพื่อขอลงประกาศ



ชำระเงิน



ส่งประกาศทาง  
Email หรือ Line



ลงประกาศ



## รับลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์

ก่อนวันนัดประชุม **ไม่น้อยกว่า 7 วัน** สำหรับมติทั่วไป

ก่อนวันนัดประชุม **ไม่น้อยกว่า 14 วัน** สำหรับมติพิเศษ

### เรื่องที่ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์



จ่ายเงินปันผล,  
ย้ายสำนักงานใหม่



เชิญประชุมผู้ถือหุ้น  
รับรองงบการเงิน



เปลี่ยนชื่อบริษัท  
แก้ไขเพิ่มเติมตราสำคัญ



เลิกบริษัท,  
เลิกห้าง, ชำระภาษี



แปรสภาพ หจก.  
เป็นบริษัทจำกัด



เพิ่มทุน, ลดทุนบริษัท  
ควบบริษัท



เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ  
เข้า-ออก



แก้ไขข้อบังคับ,  
แก้ไขวัตถุประสงค์

### รับลงประกาศโฆษณา

- > आयด์ทรัพย์สิน
- > ประกาศคำสั่งศาล
- > ลงประกาศฟ้องร้อง
- > ลงประกาศฟื้นฟูสภาพพนักงาน

- > ประกาศซื้อขายที่ดิน
- > บังคับจำนอง, โฉนด, สัมภาระ
- > ประกาศข่าวเปิดตัวสินค้าและบริการ
- > ประกาศอื่น ๆ

### อัตราค่าลงประกาศ

กรุงเทพ

**214 บาท**

ต่างจังหวัด

**246.10 บาท**

\*\*หมายเหตุ 1. ราคาโดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้ว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม



เลขจดแจ้งกรมพิมพ์(เดิม)  
สสช 298/2552

เลขจดแจ้งกรมพิมพ์(ใหม่)  
สสช 45/2563



02 853 3797-8

085 055 9306

093 124 5048



pjbusiness

www.datanews9.com



— อบรมบัญชี —  
เกี่ยวกับ **ภาษี**  
บุคคลธรรมดา  
และนิติบุคคล



ยินดีให้คำปรึกษา...ค่ะ  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม



[www.pjbusiness.net](http://www.pjbusiness.net) ▶



02 853 3797-8 ▶



pjbusiness ▶



พี่ฝน หมดกังวลเรื่องภาษี ▶



รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี  
กับพี่ฝน หมดกังวลเรื่องภาษี ▶



# ข้อมูลธุรกิจ

[www.datanews9.com](http://www.datanews9.com)

กรุณาส่ง

หนังสือพิมพ์ข้อมูลธุรกิจ เลขทะเบียน สสช.298/2552

ISSN 1906-5426

# หนังสือพิมพ์ข้อมูลธุรกิจ

## รับลงประกาศโฆษณา ทางหนังสือพิมพ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2853 3797-8 แฟกซ์ 0 2666 1991

น.ส.กนกวรรณ เจนวีพากษ์ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา  
สำนักงานเลขที่ 9/55-56 หมู่บ้านลินอเวนิว 2 ซอยรามคำแหง 144 ถนนรามคำแหง  
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240